
sþ. 664. Fyrirspurn
til dómsmálaráðherra um skólabifreiðar.

Frá Ingibjörgu Daníelsdóttur og Málmfríði Sigurðardóttur.

[335. mál]

Hvaða reglur gilda um eftirlit með þeim bifreiðum sem notaðar eru til skólaaksturs?


